

## วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาการศึกษาดุสิตบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ ๑ ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันประกอบด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความปิติยินดีเป็นล้นพ้น รำลึกถึงวาระอันเป็นมงคลและเกียรติยศสูงสุดแห่งมหาวิทยาลัย จึงปรารถนาที่จะน้อมเกล้าฯ ถวายการจัดงานเฉลิมฉลองวาระอันสำคัญยิ่งนี้ โดยจัดงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นวันประชุมทางวิชาการ เรื่อง “พัฒนศึกษาศาสตร์กับการพัฒนา” ด้วยตระหนักว่าพระองค์ท่านทรงใฝ่พระทัยในการพัฒนาให้พสกนิกรทั่วเขตชั้นหล้า ได้อยู่ดีกินดีทั่วหน้ากัน ดังได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร ในภูมิภาคต่าง ๆ อยู่เนืองนิตย์ ทรงพระเมตตาแนะนำชาวชนบทให้รู้จักใช้เวลาว่างจากอาชีพหลัก ประกอบอาชีพเสริม เพื่อช่วยเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว ทรงเสาะหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมมาพระราชทานและแนะนำให้ปลูก ทรงชี้แจงให้ราษฎรผู้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทให้เข้าใจถึงการปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพดี มีการกินดีอยู่ดี คำนึงถึงการป้องกันโรคภัยอยู่เป็นประจำ พระราชทานพระกรุณาตามความเหมาะสมและจำเป็นแก่ชาวชนบทในเขตห่างไกลและบริเวณทุรกันดาร นอกจากนี้ยังได้พระราชทานการอนุเคราะห์แก่โครงการเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วย นับเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาชุมชนอย่างสำคัญ

อนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถและทรงสนพระราชหฤทัยในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง ในการประชุมทางวิชาการเรื่องพัฒนศึกษาศาสตร์กับการพัฒนานี้ พระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานการบรรยายพิเศษ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยเป็นที่ยิ่ง พระราชดำริและพระราชกระแสของพระองค์ท่านสมควรที่คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะนิสิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาจะได้รับฟังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ด้วย  
ตระหนักว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชภารกิจเป็น  
อันมาก พระเมตตาคุณที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยนี้ จะตรึงตราอยู่ในดวงใจของ  
ประชากรศรีนครินทรวิโรฒตลอดไป ในวาระอันประเสริฐนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-  
วิโรฒ ด้วยอำนาจแห่งความจงรักภักดีเป็นล้นพ้น ขอถวายพระพรชัยให้ทรงพระเจริญ  
ยิ่งยืนนาน ทรงเป็นหลักชัยแห่งการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

*ศาสตราจารย์ ดร. เหมะนรินทร์*

(นายชาติรี เมืองนาโพธิ์)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ